



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๖ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหารือ ปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาด้านคมนาคม การสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง การก่อสร้าง รถไฟรางคู่ที่ล่าช้า การจราจรแออัด การเกิดอุบัติเหตุบนถนน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การเร่งรัดก่อสร้างถนน ปัญหาทางเท้าบริเวณบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ เป็นหลุม เป็นแอ่ง ทำให้ประชาชนที่ใช้ในการเดินทางเท้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การขอให้ซ่อมแซมถนนทางหลวงแผ่นดิน ขยายถนนช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร ปัญหาจุดกลับรถทางหลวง การขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง และป้ายจราจร ปัญหาการศึกษา การขาดแคลนบุคลากรครู การระบาคของแมลงศัตรูพืช การประปา และการชลประทาน ปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค การจัดทำระบบน้ำประปาสะอาด การพัฒนา อ่างเก็บน้ำการขุดลอกแก้มลิง ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ปัญหาราคาโคกระบือตกต่ำ การพักหนี้เกษตรกร ปัญหาการกักตุนอาหาร ปัญหาภัยแล้ง ปัญหารถโดยสารไม่เพียงพอ การเร่งรัดให้มีการรับรองอนุสัญญา ILO ปัญหาสุนัขจร ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของประชาชน การขอคืนพื้นที่ของเรือนจำเพื่อ จัดทำสวนสาธารณะ ปัญหาค่าตัวเครื่องบินภายในประเทศแพง

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทั่งถามสดด้วยวาจา คือ

๑. กระทั่งถาม ของ นางสาวสุตารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ

ประเด็นคำถาม คือ กรณีโครงการวัวแสนล้านสามารถเป็นทางเลือก ลดรายจ่ายและเพิ่ม รายได้ให้กับเกษตรกรจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ปัญหา Lumpy Skin และวิธีการรับมือของรัฐบาล และหวังว่า โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ โครงการนำร่อง โครงการกองทุนหมู่บ้าน การจัดหาหรือการซื้อวัวของเกษตรกร การร่างกฎหมายการส่งเสริมปศุสัตว์ ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์และการแข่งขัน การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงให้ถูกต้อง เรื่องความปลอดภัย การกีฬา และ พ.ร.บ. การพนันที่เกี่ยวข้อง ราคาวัวตกต่ำ เนื้อวัวและเนื้อหมูเถื่อน การปราบปรามวัวเถื่อน การป้องกันเรื่องวัวเถื่อน เรื่อง Lumpy Skin มาจากวัวข้ามชายแดน โครงการวัวแสนล้านเป็นโครงการของกองทุนหมู่บ้าน การบริโภคเนื้อวัวของประเทศไทย และการสนับสนุนเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ และปัญหาความล่าช้าของโครงการเกิดจากรื่องคอกเปีย

๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์

ประเด็นคำถาม คือ นโยบายบัตรใบเขียวรักษาได้ทุกที่ โรงพยาบาลต่างสังกัดมีการเชื่อมต่อข้อมูลให้ผู้ป่วยข้ามสังกัดแล้วหรือยัง นายกรัฐมนตรีรับทราบปัญหานี้แค่ไหน และได้เซ็นรับรองหนังสือฉบับนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือยัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การเชื่อมโยงบัตรประชาชนใบเขียวรักษาได้ทุกที่ทุกโรงพยาบาล มีการนำระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วย การมอบนโยบายให้แต่ละโรงพยาบาลไปทำข้อมูลโครงการนำร่อง ๔ จังหวัด ๘ จังหวัด และเฟสที่ ๓ ระบบเบิกจ่ายของ สปสช. มีนโยบายเชื่อมกับร้านขายยา คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการทำโครงการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในชนบท กระทรวงใช้ระบบหมอพร้อมและจะเริ่มพร้อมการทำงานครบทุกจังหวัดภายในสิ้นปี

๓. กระทู้ถาม ของ นายศุภณัฐ มินชัยนันท์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

กระทู้ถามทั่วไป

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา การดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทย และอันดามัน

นายศาสตรา ศรีปาน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์อย่างไรบ้าง ที่มาของงบประมาณมาจากแหล่งใด ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเป็น Update มีการร่วมทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย แบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไร อย่างไร มีแผนการก่อสร้างแลนด์บริดจ์ในปีงบประมาณใด

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ **ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ**

ประเด็นคำตอบ คือ หลักการของโครงการพัฒนาแลนด์บริดจ์ ความได้เปรียบทางด้าน ยุทธศาสตร์ โอกาสและรูปแบบในการลงทุน การพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการขนส่งและประตูการค้าของประเทศในภูมิภาคของทะเลจีนใต้ การนำเสนอข้อมูลที Update ๓ ด้าน คือ ความคับคั่งของเรือที่เดินในช่องแคบมะละกา เส้นทางเดินเรือสำรอกในการขนส่ง สินค้าเพื่อลดความเสี่ยง ความสำเร็จในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ รัฐให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เงินลงทุนที่ประเมินไว้ จำนวน ๑ ล้านล้านบาท แผนการลงทุนของภาคเอกชน รัฐจะกำกับเชิงนโยบาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชน ผลกระทบของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพประมงพื้นบ้านและแนวทางแก้ไขปัญหา และผลการทำ Roadshow

๒. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗)

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม **ถามนายกรัฐมนตร**

ประเด็นคำถาม คือ รัฐบาลมีมาตรการและแนวทางการส่งเสริมและยกระดับทักษะ ฝีมือแรงงาน การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและด้านแรงงานหรือไม่ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คุ้มครองสำหรับการฝึกอบรมในรูปแบบของธนาคารเครดิต Credit Banking อย่างไร มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพวิชาการและหลักสูตรสายอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือไม่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ การพัฒนาเรื่องการ Reskill Upskill และ New Skill พัฒนาเรื่อง ของเศรษฐกิจและรองรับเรื่อง Disruptive Technology มีการลงนาม MOU ในระหว่าง ๔ กระทรวง มีการเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานรุ่นใหม่ ๆ มีการจัดตั้งศูนย์อบรมการเชื่อมโยงการฝึกอบรมและ รูปแบบธนาคารเครดิต การทำ Platform เครดิตแบงก์ มีการลงนาม MOU ร่วมกันใน ๒ กระทรวง เพื่อนำมาเทียบเป็นหน่วยกิตประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การสร้าง แรงจูงใจเรียนในสายวิชาชีพ หากสำเร็จการศึกษามีงานทำแน่นอน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมาย การจัดฝึกอบรมประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ตำแหน่ง

๓. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เรื่อง การผลักดันการจัดตั้งการประปา ส่วนภูมิภาคในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง **ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย** เนื่องจากผู้ตั้ง กระทู้ถามได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุญาตกระทู้ถามดังกล่าวซึ่งกระทำได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๓

๔. กระทู้ถาม ของ นางสาวปวีตรา จิตตกิจ เรื่อง สอบถามการแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความกับพระสงฆ์ที่ต้องขาดสมณเพศ ในระหว่างดำเนินกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑

กระทู้ถามแยกเฉพาะ

อนึ่ง ในระหว่างเวลา ๑๐.๓๗-๑๒.๐๔ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ **นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน** รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาถนนเกิดอุบัติเหตุต่อเนื่อง บริเวณถนนชูเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง - งาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นายชลธานี เชื้อน้อย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ตามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือ มีแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนและพัฒนาคุณภาพของถนนหรือไม่ อย่างไร และในงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ได้จัดสรรครอบคลุมทั้ง ๒ จุดหรือไม่

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ โครงข่ายของกระทรวงคมนาคม การรวบรวมสถิติปริมาณอุบัติเหตุบนทางหลวง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมูลเหตุคือข้อบกพร่องกำหนด แก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย การสื่อสารเรื่องเมาอย่าขับ กระทรวงได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๘ การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยืนยันว่าระบบทางหลวงสะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

๒. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการในส่วนกิจการฮัจญ์ ของกรมการปกครอง ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย

นายธีรรัชชัย พันธุมาศ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นคำถาม คือ แก้ไขการผูกขาดสายการบินได้อย่างไร จะปลดปล่อยสายการบินเพื่อให้มีการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ในราคาถูกลง และจะตกลงเจรจาอย่างไรให้ไม่มีการเก็บเงินล่วงหน้า เพื่อให้ชาวมุสลิมมีโอกาสไปฮัจญ์ในราคาที่ถูกลงหรือไม่ การเจรจาให้เปิดเผย MOU มีข้อตกลงอย่างไร มีความคืบหน้าและลดค่าบริการไปฮัจญ์ได้อย่างไร

นายชาติ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ เรื่องเงินจำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท ไม่ใช่การเก็บเพิ่มหรือเก็บล่วงหน้า การพยายามทำราคากลาง เรื่องตัวเครื่องบินเป็นกติกาของประเทศซาอุดีอาระเบีย ราคากำหนดโดย

สายการบินแห่งชาติ ปัญหาสายการบิน การเจรจาทำให้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างลดลงทั้งหมด ค่าปรับเกี่ยวกับความล่าช้า เรื่องการทำ VIP และระบบภาษีของประเทศชาติที่อระเป็ย

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
(ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗)

นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคำถาม คือรัฐบาลมีแนวทางในการสนับสนุน Micro SMEs อย่างไรบ้าง มีการดำเนินการตามรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเคยวางมาตรการไว้หรือไม่ และมีการควบคุม กำกับ ดูแล อย่างไร

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ ทิศทางและแนวนโยบายของรัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยและพัฒนา SMEs ให้มีศักยภาพสูงขึ้น รัฐบาลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สสว. วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก นโยบายหลักสำคัญคือ ผลักดันให้ สสว. ทำหน้าที่ประสานกับหน่วยงาน คัดสรร SMEs มาประมวลหรือเข้ามาเสนอทำงานของภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้กับ สสว. ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ในมิติต่าง ๆ ร่วมมือกับ ๘ ธนาคารสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้สามารถไปดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เติบโตมากขึ้น

๔. กระทู้ถาม ของ นายศาสตรา ศรีปาน เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาคอขวด ๓๐ เมตร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๕. กระทู้ถาม ของ นายภณชิต น่วมเจิม เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาน้ำเสีย บริเวณคลองหัวลำโพง ตลาดคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กระทู้ถามในลำดับที่ ๔ และ ๕ ถาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

๖. กระทู้ถาม ของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เรื่อง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ถาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐

ระเบียบวาระตามที่ประชุมมีมติ

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ระเบียบวาระตามที่ประชุมมีมติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ คือ **ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการ วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม** ซึ่ง นางสาวชัตติยา สวัสดิผล เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๕๐)

ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล ความว่า “โดยที่สภาพการณ์ในปัจจุบัน สังคมไทยมีความขัดแย้ง ทางความคิดที่ต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้มีนักศึกษาและประชาชนต้องถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ การเรียกร้องทางการเมืองจำนวนมาก ซึ่งแนวทางที่จะนำมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ต้องคดีดังกล่าว ส่วนหนึ่งคือการตรากฎหมายนิรโทษกรรม ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตและ สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ร่างพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรมที่จะเสนอและตราขึ้นใช้บังคับเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และมีความชัดเจนในองค์ประกอบของกฎหมาย ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนับว่าเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินในอันที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมือง และเป็นไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความสามานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป” **สมาชิกฯ อภิปราย** โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธาน สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการ วิสามัญ จำนวน ๓๕ คน เพื่อพิจารณา คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---|
| ๑. นายพิชัย นิลทองคำ | ๒. นายสมบุญ ม่วงกล้า |
| ๓. นางสาวนริศรา แดงไผ่ | ๔. นายสมคิด เชื้อคง |
| ๕. นายสฤกษ์พงษ์ เกี่ยวข้อง | ๖. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย |
| ๗. รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิศรชัย | ๘. นายเจือ ราชสีห์ |
| ๙. นายชัยธวัช ตูลาธน | ๑๐. นายรังสิมันต์ โรม |
| ๑๑. นางสาวศศิณันท์ ธรรมนิฐินันท์ | ๑๒. นางอังคณา นีละไพจิตร |
| ๑๓. หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์ | ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันจิรา สมบัติพูนศิริ |
| ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง | ๑๖. นางสาวชญาณิชชฎ์ พูลยรัตน์ |
| ๑๗. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล | ๑๘. นายนพดล ปัทมะ |
| ๑๙. นายวัฒนา เตียกุล | ๒๐. นายนรินทร์พงศ์ จินาภักดิ์ |
| ๒๑. นางสาวชัตติยา สวัสดิผล | ๒๒. นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข |
| ๒๓. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ | ๒๔. นายเอกชัย ไชยนิวดี |
| ๒๕. นายประดิษฐ์ สังขจาย | ๒๖. นายชัยอนันต์ มานะกุล |

๒๗. นายณัฐพงศ์ ภัทธีราสินศิริ

๒๘. นายไพบุลย์ นิติตะวัน

๓๑. นายวิชัย สุตสวาสดี

๓๓. นายชัยชนะ เดชเดโช

๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู

๒๘. นายชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์

๓๐. นายจำลอง ภูวนวาทา

๓๒. นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ

๓๔. นายนิกร จำนง

ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา

จากนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิชาการศึกษาเรื่องการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง นายชัชวาลล์ คงอุดม เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำญัตติทำนองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิชาการศึกษาและจัดทำข้อเสนอในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และนายฉัตร สุภัทรวณิช เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๕)

ผู้เสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับ ได้แถลงเหตุผล โดยมีเหตุผลทำนองเดียวกัน ความว่า “คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จึงทำให้ทุกประเทศให้ความสนใจถึงการพัฒนาคณะของชาติเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ หรือศักยภาพของคนให้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทย การพัฒนาคณะในระบอบประชาธิปไตยนับตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาคณะให้ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ในบางยุค บางสมัย ความเข้าใจไม่ตรงกันทั้งในเรื่องประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างในเชิงแนวคิดและหลักการมีความขัดแย้งทางความคิดและทางการเมืองกันอยู่ไม่น้อย จึงเป็นที่มาของแนวทางที่จะต้องศึกษาการสร้างคน หรือการพัฒนาคณะของชาติเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายคนไทยที่พึงประสงค์ ในระบอบประชาธิปไตย”

สมาชิก อภิปรายในประเด็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนในการมีส่วนร่วม การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน เสรีภาพในการสื่อสารของคนไทยภายใต้กฎหมายที่ล้ำสมัย การเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและตื่นรู้หรือ Active Citizen การเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชน สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ใน ๕ ด้าน หน้าที่สำคัญของคนไทย ตามรัฐธรรมนูญ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การปฏิรูปวิชาสังคมศึกษา วิชาหน้าที่พลเมือง แนวคิด

